

**UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN-KHTC

Hà Tĩnh, ngày tháng 3 năm 2023

V/v báo cáo kết quả nhiệm vụ
thực hiện chương trình sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Kính gửi: Sở Công thương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 503/SCT-QLNL ngày 24/3/2023 của Sở Công thương về việc báo cáo kết quả và đăng ký nhiệm vụ thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình năm 2022 và các tháng đầu năm 2023 như sau:

- Tổ chức quán triệt đến các đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Kịp thời phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu, xây dựng trình ban hành và triển khai đồng bộ các chương trình Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 30/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các phương án phát triển ngành, lĩnh vực trong quy hoạch tỉnh (tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

- Tham mưu xây dựng Đề án tưới nước phục vụ sản xuất vụ Xuân, Hè Thu đảm bảo sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm. Hướng dẫn các tổ chức khai thác công trình thủy lợi khi bơm tưới ưu tiên tránh các giờ cao điểm; tận dụng tối đa nguồn nước từ các ao, hồ, sông suối để giảm thiểu việc tiêu thụ điện năng. Từ ngày 01/01/2022 đến 31/3/2023 có 06 công trình hồ, đập được sửa chữa, nâng cấp đã tăng diện tích phục vụ thay thế cho một số khu tưới của các trạm bơm điện. Đặc biệt, từ năm 2019 lại nay, hệ thống kênh thủy lợi Ngàn Trươi đã đầu nối hòa mạng với kênh chính Linh Cảm, nguồn nước từ hồ Ngàn Trươi đã thay thế nguồn nước từ trạm bơm Linh Cảm và các trạm bơm điện nhỏ, từ đó giảm lượng tiêu thụ điện năng đáng kể. Tham mưu Đề án tưới cho cây trồng cạn chủ lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 15/7/2016. Đến nay đã có 1.097 ha cây trồng cạn được lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước nhằm tiết kiệm nước, giảm tiêu hao điện năng, thay thế cho hình thức tưới tràn truyền thống.

- Hướng dẫn, nâng cao nhận thức của các trang trại, người chăn nuôi trên địa bàn về tiết kiệm năng lượng là tiết kiệm chi phí sản xuất từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất chăn nuôi và giá trị gia tăng; sử dụng, thay thế các trang thiết bị điện, dụng cụ sản xuất chăn nuôi có sử dụng điện năng tiết kiệm, thân thiện với

môi trường; làm việc với các tổ chức phát triển Hà Lan SNV trong chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi; hợp tác với tập đoàn Quế Lâm xây dựng, phát triển mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ;.... ; hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung tiêu chí vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, xây dựng Bể Biogas cung cấp năng lượng cho sinh hoạt, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

Đề nghị Sở Công thương xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, PGĐ Sở;
- Phòng KHTC;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tuấn Thanh